

โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1)

ปีการศึกษา 2563



บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



## โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ 4+1)

### หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นการพัฒนา ศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับได้ใน ระดับชาติและนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและ พิจารณาเห็นว่านิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และศักยภาพใน การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาได้ ดังนั้นจึงเห็นควรเพิ่มความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนโดยมี การส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีศักยภาพทางวิชาการ มีเจตคติที่ดี และ มีเป้าหมายในการที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในสาขาวิชาเดิม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสได้ เรียนบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาขณะศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ กระตุ้นให้นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โดยหลักการจัดโครงการฯ นี้ไม่ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใหม่ เป็นการนำหลักสูตร บัณฑิตศึกษาที่มีอยู่เดิมมาบริหารจัดการให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสทาง การศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้รับนิสิตตามแผนได้มากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการ ภายใต้อำนาจบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถลงทะเบียน รายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ในขณะที่กำลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ระยะเวลาในการศึกษาน้อยลง

ผู้รับผิดชอบโครงการ    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือนิสิตปีสุดท้ายของหลักสูตรนั้นๆ และลงทะเบียนเรียนรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (นับคะแนนเฉลี่ยอย่างต่ำ 5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.75
3. นิสิตต้องมีผลคะแนนการสอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาตรี (SWU-SET)ระดับB1 ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
4. มีคุณสมบัติอื่น ๆ สอดคล้องกับประกาศการรับสมัครนิตเข้าร่วมโครงการฯกรณีไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะต้องศึกษารายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิตได้

### รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนและการลงทะเบียน

ระดับ-ชั้นปี	ระดับปริญญาตรี	ระดับบัณฑิตศึกษา
ป.ตรี ชั้นปี1-2-3 (ภาคเรียนที่1)		
ป.ตรี ชั้นปีที่3 ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน	ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)	สมัครเข้าร่วมโครงการ/ประกาศผล/ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา-งวดที่ 1 (ไม่เกินเดือนกันยายน)
ป.ตรี ชั้นปีที่4 ภาคเรียนที่ 1	ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี	ปฐมนิเทศ/เริ่มเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ป.ตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2	ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี	เรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ป.ตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคฤดูร้อน		ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา และชำระค่าขึ้นทะเบียน 1,700 บาท (ใช้จ่ายในการรับปริญญาในระดับบัณฑิตศึกษา)ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา-งวดที่2 เรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา(ถ้ามี)/เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษาชั้นปีที่1ภาคเรียนที่ 1		ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา-งวดที่ 3(ให้ดำเนินการช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชา )เรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา/สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
บัณฑิตศึกษาชั้นปีที่1ภาคเรียนที่ 2		ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา-งวดที่ 4(ให้ดำเนินการช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชา) เรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา/ทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/เผยแพร่ผลงานฯ
บัณฑิตศึกษาชั้นปีที่1 ภาคฤดูร้อน		สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/เผยแพร่ผลงานฯ จบการศึกษาโดยมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับฯ พ.ศ.2559

1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่1 ระดับบัณฑิตศึกษา และไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในโครงการนี้ จะต้องเปลี่ยนสภาพเป็นนิสิตระดับปริญญาโท แบบปกติ โดยนับระยะเวลาตั้งแต่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตศึกษา และให้เริ่มลงทะเบียนรักษาสภาพนิตตั้งแต่ชั้นปีที่2 ภาคเรียนที่ 1

2. กรณีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ ขอสละสิทธิ์หรือไม่สามารถศึกษาต่อจนจบระดับบัณฑิตศึกษาเงินที่ชำระให้กับมหาวิทยาลัยทุกรายการ จะไม่ได้รับคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น



**กำหนดการโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี  
(โครงการ 4+1) ปีการศึกษา 2563**

ลำดับ	รายละเอียด	วันที่	หมายเหตุ
1	เปิดรับสมัครนิสิตเข้าโครงการ 4+1	1 เมษายน – 18 มิถุนายน 2563	คู่มือการเปิดรับสมัครและใบสมัคร สามารถ Download ได้ที่ <a href="http://grad.swu.ac.th/">http://grad.swu.ac.th/</a>
2	สอบภาษาอังกฤษทั่วไป สำหรับนิสิตเข้าร่วมโครงการฯ ที่ยังไม่มีผล SWU-SET ระดับ B1	แจ้งให้ทราบภายหลัง	ประกาศห้องสอบที่ <a href="http://grad.swu.ac.th/">http://grad.swu.ac.th/</a>
3	บัณฑิตวิทยาลัยประกาศชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา	แจ้งให้ทราบภายหลัง	ประกาศผลที่ เว็บไซต์ <a href="http://grad.swu.ac.th/">http://grad.swu.ac.th/</a>
4	ปฐมนิเทศนิสิตโครงการ 4+1	แจ้งให้ทราบภายหลัง	บัณฑิตวิทยาลัย
5	เปิดเทอมนิสิตโครงการ 4+1	เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย	

**คุณสมบัติทั่วไปของนิสิตที่โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ 4+1)**

1. มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด (ดังรายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ)
2. เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียนการศึกษา (GPA) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
3. ผลการสอบภาษาอังกฤษ SWU-SET ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป กรณีถ้าไม่มีผล SWU-SET ให้สอบภาษาอังกฤษทั่วไป พร้อมกับผู้สมัครในการสอบคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ภาคต้น) กำหนดการสอบจะแจ้งอีกครั้ง